

Toyo Kensetsu Kohki: Đổi mới vì một tương lai tự động, an toàn hơn

Toyo Kensetsu Kohki đổi mới với quy trình tự động hóa và xử lý cốt thép chất lượng cao, nhấn mạnh vào đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ toàn cầu xuất sắc. *By Paul Mannion*



Yasuo Tanaka,
President,
Toyo Kensetsu
Kohki Co., Ltd.

Toyo Kensetsu Kohki, tên tuổi hàng đầu trong ngành chế biến thép cây của Nhật Bản, luôn chú trọng đến các tiêu chuẩn chất lượng cao và các giải pháp đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của một quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Yasuo Tanaka, chủ tịch công ty, nhấn mạnh cam kết hướng tới sự xuất sắc: “Chúng tôi tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của mình dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cao và nhu cầu đa dạng cần có ở Nhật Bản, đất nước thường xuyên xảy ra động đất.”

Nền tảng thành công của Toyo Kensetsu Kohki là tập trung vào giáo dục nguồn nhân lực. Ông Tanaka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này:



www.toyokensetsukohki.co.jp



“Chúng tôi coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực và mặc dù việc này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển được nhân sự có thể cung cấp cả dịch vụ kỹ thuật và bán hàng, nhưng đó là điều chúng tôi rất chú trọng kể từ khi thành lập.” Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các kỹ thuật viên của họ có thể phản hồi nhanh chóng và phù hợp, ưu tiên trải nghiệm hài lòng của khách hàng.

Những cải tiến mới nhất của công ty bao gồm công nghệ tự động hóa tiên tiến như thiết bị phân loại và tiếp liệu cũng như các giải pháp phù hợp cho các quy mô kinh doanh và ngân sách khác nhau. Một điểm cộng đáng chú ý là Gorilla, mẫu máy uốn cốt thép mới thân thiện hơn với người dùng và tích hợp dịch vụ TLINKS để quản lý trạng thái xử lý từ xa. Ông Tanaka chia sẻ: “Dịch vụ TLINKS mới được tích hợp cho phép quản lý từ xa trạng thái xử lý và chúng tôi dự định sẽ mở rộng hơn nữa các chức năng của dịch vụ này trong tương lai, tiếp tục góp phần giải quyết các thách thức của ngành.”

Mở rộng ra ngoài Nhật Bản, Toyo Kensetsu Kohki hợp tác với các nhà phân phối địa phương để duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao ở nước ngoài. Các mối quan hệ đối tác chiến lược của công ty đảm bảo hỗ trợ cục bộ tại các thị trường trọng điểm ở Châu Á, giúp công ty giải quyết cả nhu cầu đặc thù của thị trường và nhu cầu toàn cầu về công nghệ xây dựng của Nhật Bản.



Thiết bị phân loại và tiếp liệu cho máy cắt

Ông Tanaka lạc quan về tương lai, đặc biệt khi nhận thức toàn cầu về phòng chống thiên tai ngày càng tăng. “Chúng tôi tin rằng tại một thời điểm nào đó, ở bất kỳ quốc gia hay khu vực nào, chất lượng sẽ chiếm ưu thế hơn giá cả,” ông khẳng định. Bằng cách tiếp tục đổi mới và thích ứng, Toyo Kensetsu Kohki đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành xây dựng, cung cấp các giải pháp nhấn mạnh vào tính bền vững, độ tin cậy và an toàn.



Gorilla

Máy uốn đôi được nâng cấp cho D16-D41